

## Hung Yên phấn đấu 100% học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế

21:24 10/10/2023

Tác giả: Đang cập nhật

**Thực hiện mục tiêu 100% học sinh, sinh viên (HSSV) tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), Sở Giáo dục và Đào tạo Hưng Yên đã có công văn về việc tăng cường bảo đảm an toàn trường học và công tác y tế trường học năm học 2023 - 2024.**



*Chăm sóc sức khỏe cho học sinh.*

Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Hưng Yên yêu cầu các đơn vị quản lý giáo dục, cơ sở giáo dục đẩy mạnh tuyên truyền đến cán bộ, giáo viên, nhân viên, HSSV, phụ huynh học sinh về mục đích, ý nghĩa, chính sách, pháp luật của nhà nước về BHYT cho HSSV; hướng dẫn học sinh, cha mẹ học sinh tham gia BHYT và cấp thẻ BHYT theo quy định hiện hành.

Bảo hiểm xã hội tỉnh phối hợp với các cơ sở giáo dục tư vấn, giải đáp chính sách BHYT HSSV; đẩy mạnh truyền thông về BHYT HSSV trên các phương tiện truyền thông, qua các trang mạng xã hội; tuyên truyền, hướng dẫn phụ huynh và học sinh cài đặt, sử dụng ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số để có thể tự kiểm tra quá trình đóng, hưởng, quyền lợi, hạn sử dụng thẻ BHYT, sử dụng hình ảnh

thẻ BHYT khi đi khám, chữa bệnh; phối hợp với ngành Y tế nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh; bảo đảm công khai, minh bạch trong quản lý, giám định và thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT.

Trong nhiều năm qua, nhờ sự phối hợp chặt chẽ trong triển khai thực hiện chính sách BHYT HSSV; tinh thần trách nhiệm cao của các thầy, cô giáo; vai trò tổ chức truyền thông và thực hiện chính sách BHYT của các trường học... đã tạo được sự đồng thuận trong nhận thức của các phụ huynh đối với việc tham gia BHYT.

Diện bao phủ bảo hiểm y tế HSSV ngày càng mở rộng. Năm học 2022-2023, toàn tỉnh có 249.264 HSSV tham gia BHYT (không tính số HSSV được cấp thẻ BHYT thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, thân nhân công an). Nhiều địa phương có tỷ lệ HSSV tham gia BHYT đạt 100%.

Quyền lợi, chất lượng khám, chữa bệnh BHYT cho HSSV ngày càng được nâng cao, với thủ tục thuận tiện, thông thoáng, được tiếp cận các dịch vụ y tế kỹ thuật cao, chi phí lớn.

Từ đầu năm 2022 đến hết tháng 8/2023, toàn tỉnh có 82.085 lượt HSSV được chăm sóc sức khỏe, khám, chữa bệnh ngoại trú và điều trị nội trú tại các bệnh viện từ Trung ương đến địa phương với tổng số tiền trên 66,8 tỷ đồng. Trong đó, nhiều trường hợp HSSV không may bị ốm đau, bệnh mãn tính, tai nạn phải điều trị dài ngày đã được quỹ BHYT thanh toán viện phí với số tiền hàng trăm triệu đồng.

Điểm nổi bật của BHYT HSSV là dành một phần kinh phí để chăm sóc sức khỏe ban đầu cho HSSV ngay tại trường học. Từ đầu năm đến hết tháng 7/2023, Quỹ BHYT đã tạm ứng chi chăm sóc sức khỏe ban đầu cho các đơn vị trường học trên 168 triệu đồng. Từ nguồn kinh phí này, các trường sử dụng để mua thuốc, vật tư y tế phục vụ sơ cấp cứu, xử trí ban đầu cho HSSV khi bị tai nạn thương tích hoặc các trường hợp bệnh thông thường trong thời gian học.

Khi tham gia BHYT, HSSV được ngân sách nhà nước hỗ trợ. Cụ thể, học sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên, sinh viên các trường nghề của tỉnh được hỗ trợ thêm 30% mức đóng BHYT (ngoài 30% mức đóng BHYT theo chính sách do cơ quan Trung ương ban hành), còn lại phải đóng 40% mức đóng BHYT.

**Link bài viết:** <https://nguoilambao.vn/hung-yen-phan-dau-100-hoc-sinh-sinh-vien-tham-gia-bao-hiem-y-te>